



ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ว ๕๒๓

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เรียน นายอำเภอทุกแห่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง ๑.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๙๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
๒.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๒๐๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗


ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการประสานการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เห็นว่าการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึง ๑ นั้น เป็นกรณีการสั่งใช้ อปพร. ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามนัยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสั่งให้ อปพร. เข้าร่วมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ประชาชนในห้วงวันหยุดราชการต่อเนื่องหรือในช่วงเทศกาลต่างๆ อาจมีปัญหาการตีความว่า กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายในขอบเขตการป้องกันหรือบรรเทาสาธารณภัยตามนัยพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวหรือไม่ ประกอบกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อเสนอแนะว่า กรณีนี้กระทรวงมหาดไทยควรออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของ อปพร. โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ซึ่งขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ระหว่างเร่งรัดจัดทำระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจำเป็นต้องสั่งใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ให้แก่อาสาสมัครดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีระเบียบในเรื่องค่าตอบแทนของ อปพร. ใช้บังคับเป็นการเฉพาะ

/จึงเรียนมา.....

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  
ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนัย ยอดนิล)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ  
โทร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๓